


ขอบเขตของงาน

จ้างทำระบบเก็บน้ำ ส่งน้ำและควบคุมการจ่ายน้ำเข้าห้องน้ำภายในอาคาร และปรับปรุงระบบท่อน้ำเดิมภายในห้องน้ำ ชั้น 7 อาคาร 42 จำนวน 1 งาน

ลักษณะงาน :

1. ออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำจากถังพักน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณลานชั้น 1 อาคาร 42 ไปยังถังเก็บน้ำภายในอาคาร บริเวณชั้น 9 ทั้งนี้ระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำจะต้องสามารถดำเนินงานได้อัตโนมัติตามต้องการ และสามารถหยุดทำงานเมื่อน้ำภายในถังเก็บน้ำอาคาร ชั้น 9 เต็มตามที่ต้องการหรือเมื่อปริมาณน้ำในถังพักน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของระบบบำบัดน้ำเสียมีไม่เพียงพอ และระบบสูบน้ำและจ่ายน้ำจะต้องมีอย่างน้อยสองเครื่อง สามารถทำงานสลับกันหรือสำรองการใช้งานได้ตลอดเวลา ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามและต้องดูสถานที่จริงเพื่อประเมินด้วยตัวเอง
2. ออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้งระบบเก็บน้ำ ระบบพักน้ำ ระบบส่งน้ำและควบคุมการจ่ายน้ำจากภายในอาคาร บริเวณชั้น 9 เข้าห้องน้ำ ชั้น 7 ทั้งนี้ระบบดังกล่าวทั้งหมดต้องติดตั้งเป็นระบบแยกส่วนต่างหาก ไม่รวมกับระบบท่อน้ำประปาเดิม ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบและติดตั้งระบบดังกล่าวโดยให้ผู้จ้างสามารถเลือกใช้ระบบจ่ายน้ำประปาเดิมหรือระบบจ่ายน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามต้องการ ทั้งนี้จะมีสุขภัณฑ์บางประเภทที่สามารถใช้ได้ทั้งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่หรือน้ำประปา และสุขภัณฑ์บางประเภทที่สามารถใช้ได้เพียงแต่น้ำประปาเท่านั้น ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามและต้องดูสถานที่จริงเพื่อประเมินด้วยตัวเอง
3. การเดินระบบท่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ต้องคำนึงถึงความสวยงามและความปลอดภัย และห้ามกีดขวางทางเดินสัญจร หรือขนส่งใดๆ หรือห้ามทำลายโครงสร้างอาคารเดิมโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือติดตั้งโครงสร้างใหม่ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่อและอุปกรณ์ต่าง ที่เลือกใช้ต้องคุณภาพไม่น้อยกว่าระบบท่อน้ำประปาพีวีซี และสามารถแยกแยะได้ว่าระบบท่อใดเป็นท่อน้ำประปาเดิมและระบบท่อใดเป็นท่อน้ำที่ใช้สำหรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้การออกแบบระบบการเดินท่อเพื่อดำเนินการติดตั้งท่อต่างๆ ผู้รับจ้างสามารถติดต่อเพื่อสอบถามและต้องดูสถานที่จริงเพื่อประเมินด้วยตัวเอง
4. ความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกอาคาร อันเกิดจากการทำงานของผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดและต้องแจ้งให้ผู้จ้างทราบโดยทันทีเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น พร้อมทั้งซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพเดิม หรือจัดหาทดแทนให้ใหม่โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
5. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาไม่ว่าจ้าง หรือบอกเลิกการจ้างได้ทันที หากสิ่งที่ผู้รับจ้างเสนอไม่เป็นไปตามที่ผู้จ้างต้องการ ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ ผู้รับจ้างสามารถติดต่อเพื่อสอบถามและต้องดูสถานที่จริงเพื่อประเมินด้วยตัวเอง


ผ.จ. นนิต ธีระกุลพิศ
ธีระกุลพิศ